

ที่ อว ๐๖๐๕.๒๙/ว ๑๐๑๖



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกประกาศเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามยังคงมีความกังวล ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของนักเรียนและอาจารย์เป็นสำคัญ โรงเรียนจึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔) นั้น เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ออกไประยะหนึ่ง จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากสถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผ่านทางเพจโรงเรียนหรือ Facebook โรงเรียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ชวลิต ชูกำแหง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๔๖๓๖



ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกประกาศเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นั้น ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของนักเรียนและอาจารย์เป็นสำคัญ โรงเรียนได้ประชุมหารือกรรมการบริหารโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ และการจัดรูปแบบการสอนกลางภาคและปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงขอขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ออกไประยะหนึ่ง จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผ่านทางเพจโรงเรียนหรือ Facebook โรงเรียนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแหง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)